

"ครูสภา" เล็งปรับใหญ่มาตรฐานการสอนครู

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2560

ครูสภาเตรียมยกเครื่องมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ เพราะไม่ตอบโจทย์ โดยจะโยงเข้ากับการขอเลื่อนวิทยฐานะ "สมศักดิ์" เผยเตรียมเสนอรายงานบอร์ดครูสภา และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มิ.ย.นี้

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หน่วยผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการวิชาชีพครู โดยมีนายไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธานนั้น ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า หลักการในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา จากปัจจุบันที่กำหนดเป็น 11 มาตรฐานความรู้ ควรปรับเป็นการเน้นมาตรฐานสมรรถนะ โดยจัดกลุ่มใหม่มีความกระชับ ชัดเจน ประเมินผลได้ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน เป็นสากล และสามารถจำแนกระดับคุณภาพได้ ร่างโครงสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3.มาตรฐานการปฏิบัติตน โดยเฉพาะในส่วนของมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องปรับใหญ่ เพราะที่ท่ายู้งยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาครู และเรื่องนี่ยังมีผลสืบเนื่องถึงการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าแนวทางการนำมาตรฐานครูไปสู่การปฏิบัติต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานของหน่วยผลิตครู สถาบันผลิตครู ควรมีรายวิชาสอนผู้เรียนใหม่เจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทั้งแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระหวางเรียนควรเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้น

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู จะยึดเกณฑ์ที่เป็นคุณลักษณะและสมรรถนะครูที่มีทั้งความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมครบถ้วน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ครูปฏิบัติการ มีความรู้ปฏิบัติการสอนในชั้นพัฒนางานได้ 2.ครูชำนาญการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดใหม่ ปรับปรุงวิธีการสอนใหม่ๆ ให้ทันสมัยเสมอ 3.ครูเชี่ยวชาญ มีความชำนาญ รุ้ลึกซึ้ง บูรณาการในการสอนได้ สร้างและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเด็ก และ 4.ครูทรงคุณวุฒิคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ตกผลึกในความคิด สามารถคาดคะเนได้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการครูสภาจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการครูสภา จากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครั้งใหญ่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนปรับปรุงประกาศ ขอบบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560](#)